

# Gắn dạy nghề, giải quyết việc làm với giảm nghèo bền vững

Những năm gần đây, Thái Bình chú trọng thực hiện tốt công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo để nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương.



Nhờ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhiều nông dân xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) có việc làm ổn định.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Hiện nay, tỉnh ta vẫn còn 46.000 hộ nghèo và cận nghèo đang rất cần sự hỗ trợ của cả cộng đồng để họ vươn lên thoát nghèo. Những năm qua, MTTQ tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tạo điều kiện cho họ được tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Các tổ chức thành viên của mặt trận tin cậy với các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn sản xuất, kinh doanh, vay vốn học sinh, sinh viên, vay vốn đầu tư các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, vay vốn xuất khẩu lao động... có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Tính chung 10 năm qua, nguồn vốn tín dụng đã cho 148.029 lượt hộ vay với số tiền 2.357 tỷ đồng; trong đó có 104.513 lượt hộ nghèo, 43.516 lượt hộ cận nghèo. Nhiều hộ nghèo sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả vốn đúng hạn. Việc áp dụng linh hoạt phương thức cho vay, chủ yếu là ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở hình thành các nhóm tín dụng tiết kiệm đã tạo được sự tương trợ giữa những người vay, đồng thời góp phần giảm

các khoản vay quá hạn. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, 10 năm qua, toàn tỉnh đã cấp trên 1.588.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo với tổng kinh phí trên 548 tỷ đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm người cận nghèo và người nghèo thiếu hụt đa chiều phải đóng khi tham gia bảo hiểm y tế từ năm 2013 bằng nguồn ngân sách tỉnh. Với mục tiêu bảo đảm cho con của hộ nghèo có điều kiện cần thiết, tối thiểu trong học tập, tạo điều kiện được tiếp cận với các trường đào tạo dạy nghề, tỉnh đã thực hiện miễn giảm học phí cho trên 162.000 lượt học sinh thuộc hộ nghèo với kinh phí trên 32 tỷ đồng, nhờ đó tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, tỷ lệ học sinh đăng ký em đến trường theo độ tuổi tăng.

Sau gần 9 năm (2009 - 2018) triển khai thực hiện để án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây dựng nhà cho 5.980 hộ, tổng số vốn giải ngân trên 117 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu thực hiện chính sách khác hỗ trợ cho hộ nghèo như: hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội; trợ giúp pháp lý cho người nghèo; hỗ trợ lao động hộ nghèo được đào tạo nghề; tạo việc làm và xuất khẩu lao động; thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người thuộc hộ nghèo...  
Đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, những năm qua, Thái Bình đã tập trung hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề cho các đơn vị dạy nghề với số tiền 73,9 tỷ đồng. Việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề đã giúp các cơ sở mở rộng được quy mô và nâng cao được năng lực, chất lượng đào tạo nghề cho người lao động. Người lao động có điều kiện để nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp; chất lượng lao động dần đáp ứng được yêu cầu sản xuất thực tiễn của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tổng kinh phí hỗ trợ lao động nông thôn học nghề 78.974 tỷ đồng, đã dạy nghề cho 77.077 người. Số lao động có việc làm học nghề phi nông nghiệp sau đào tạo bình quân đạt 75%. Các ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động và nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh

trong và ngoài tỉnh cũng như phục vụ tốt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chị Phạm Thị Hoài, công nhân Công ty TNHH Hương Liên, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) cho biết: Bản thân tôi là nông dân. Nhờ chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dạy nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn tôi đã tìm được công việc ở một doanh nghiệp ngay tại quê hương. Nhờ có công việc ổn định, đến nay tôi hoàn toàn thoát ly đồng ruộng, không còn cấy lúa vì thu nhập của cả gia đình đều rất ổn định từ ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nhất là nghề may.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; ngoài ra còn có trường đại học, các doanh nghiệp... tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động; 8/8 huyện, thành phố đã có trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, đây là nòng cốt trong việc triển khai thực hiện để án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Chính sách về dạy nghề được đổi mới, đặc biệt ưu đãi đối với nhóm lao động thuộc hộ nghèo, hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất canh tác, phụ nữ bị mất việc làm... đã khuyến khích được nhiều người lao động tham gia học nghề để tìm việc làm, tự tạo việc làm, ổn định đời sống, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh hàng năm. Đặc biệt, việc xã hội hóa hoạt động dạy nghề đã huy động tiềm năng, cơ sở vật chất của một số tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đóng góp cho phát triển sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề không ngừng tăng qua các năm (bình quân 2,5%/năm), góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo chung của tỉnh.

Chính sách giảm nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh 10 năm qua đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Thái Bình từ 10,3% (năm 2008) xuống 8,5% (năm 2010) (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006 - 2010); từ 8,12% (năm 2011) xuống còn 2,9% (năm 2015) (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015) và từ 6,61% (năm 2016) xuống 4,01% (năm 2017), năm 2018 dự kiến giảm còn 3,5% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020).

**MANH CƯỜNG**



Giờ học của cô và trò Trường THPT Lý Bôn.

## CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Công đoàn ngành Giáo dục hiện đang quản lý 43 công đoàn cơ sở với gần 2.800 đoàn viên. Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, ngay từ đầu năm học, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phát động các phong trào thi đua: “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cùng với phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo khí thế, động lực để mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh cũng phấn đấu vươn lên giành nhiều thành tích cao trong giảng dạy và học tập.



Trong các phong trào thi đua, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt để các nhà trường, mỗi nhà giáo có ý thức tự vươn lên, đổi mới, sáng tạo, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Để thực hiện tốt phong trào thi đua, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở cụ thể hóa, phù hợp với chuyên môn ngành học, cấp học gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua. Các trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, sử dụng thiết bị, thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm, báo cáo chuyên đề...

(Ông Hoàng Văn Thiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn ngành)

Tại Trường THPT Lý Bôn, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực hưởng ứng thông qua việc phát động tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức thao giảng đổi mới phương pháp dạy học. Thấy giáo Phạm Văn Vinh, Chủ tịch Công đoàn nhà trường chia sẻ: Để phát huy tốt khả năng sáng tạo trong mỗi giáo viên, Công đoàn nhà trường phối hợp với chuyên môn thành lập ban chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng chuyên đề đổi mới và gửi chuyên đề tới các đơn vị chuyên môn thành lập ban chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng chuyên đề đổi mới và gửi đến các tổ chuyên môn. Các tổ phân công giáo viên phụ trách chuyên đề. Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện các đề tài, sáng kiến và khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân có thành tích nổi bật để tạo môi trường thuận lợi để giáo viên nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo, phát triển thành những sáng kiến, đề tài khoa học có giá trị thực tiễn. Những năm qua, nhiều đề tài của cán bộ, giáo viên đã được áp dụng vào giảng dạy, qua đó chất lượng giáo dục

nhà trường không ngừng được nâng lên. Hàng năm, tỷ lệ học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp đạt từ 98% trở lên, học sinh đỗ đại học, cao đẳng đạt gần 60%. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Kết quả giáo dục toàn diện và mũi nhọn, từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2016 - 2017, Thái Bình luôn đứng trong top đầu. Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy được chú trọng, phát triển mạnh mẽ ở các cấp học. Có nhiều mô hình mới, hiệu quả trong giảng dạy và quản lý. Từ năm 2013 đến nay, toàn ngành có gần 13.000 sáng kiến đạt loại A cấp cơ sở, 279 sáng kiến đạt loại giỏi cấp ngành. Trong đó có 138 đề tài được công nhận đạt cấp tỉnh, nhờ đó nhiều cán bộ, giáo viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo.

**NGUYỄN CƯỜNG**

# BAN CHQS HUYỆN QUỲNH PHỤ Thi đua quyết thắng

Nét nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Quỳnh Phụ những năm gần đây là thường xuyên kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào cũng đã bám sát các mục tiêu, trước hết là thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trung tá Nguyễn Văn Kháng, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện cho biết: Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc trong xây dựng LLVT cách mạng. Do vậy, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quân sự các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Riêng trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, phong trào TĐQT của LLVT huyện đã được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc, tiếp tục thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Một tập trung, hai đột phá”, tập trung vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và đột phá vào khâu tăng

cường quản lý chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước và cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ gắn với phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân do UBND tỉnh phát động và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
Để thực hiện hiệu quả phong trào TĐQT, Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện liên tục, sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hưởng ứng tham gia. Ban thi đua được kiện toàn và hoạt động nền nếp, nghiêm túc, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích. Đồng thời, tổ chức các đợt sinh hoạt, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Hoàn thành nội dung chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch. Đẩy mạnh xây dựng



Mô hình hòm tiết kiệm học tập và làm theo Bác được thực hiện hàng tuần ở Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ.

tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn minh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân

đội, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Có được kết quả trên là do đơn vị đã quán triệt, triển khai học tập, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bám sát hướng dẫn của trên và phù hợp với tình hình thực tế cơ quan. Từ học tập các chuyên đề, cán bộ, chiến sĩ đã thấm nhuần giá trị lớn về tư tưởng và tầm gương đạo đức của Bác. Từ đó

tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện và làm theo, nhất là thực hiện đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư của Người. Đồng thời, xây dựng “Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, chiến sĩ với các tiêu chí cụ thể, phù hợp với thực tế như xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có tinh thần làm

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, hàng năm luôn bảo đảm chỉ tiêu trên giao, chất lượng ngày càng được nâng lên; thực hiện tốt công tác tuyển quân gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh không ngừng được đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tuyên truyền, giảng dạy làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Công tác quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật cũng được thực hiện tốt. Phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, LLVT huyện đã cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ giống, vốn cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, tặng quà với số tiền hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, ba năm qua đã tổ chức chi trả cho các đối tượng theo Quyết định số 290 và Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền gần 100 tỷ đồng...

**CAO THU HẠNH**  
(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)